

Kỳ vọng xuất khẩu tiếp tục bứt phá

Tiếp nối những tháng cuối năm 2021, hoạt động xuất khẩu ngay tháng đầu năm 2022 đã đạt kết quả tích cực. Dấu hiệu này cho thấy, khả năng cao mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu đạt khoảng từ 6 - 8% sẽ hoàn thành, thậm chí kỳ vọng tiếp tục thiết lập thêm các kỷ lục mới. Tuy nhiên, bên cạnh các yếu tố thuận lợi, hoạt động xuất khẩu trong năm 2022 vẫn phải đối mặt không ít thách thức.

Theo số liệu vừa được Tổng cục Hải quan công bố, tổng trị giá xuất, nhập khẩu hàng hóa cả nước trong tháng 1 đạt 60,29 tỷ USD, trong đó riêng xuất khẩu đạt 30,84 tỷ USD, tăng 8,1% so cùng kỳ năm 2021.

Đặc biệt, trong những ngày nghỉ tết Nguyên đán Nhâm Dần (từ ngày 29/1 - 6/2), tổng trị giá hàng hóa xuất khẩu vẫn đạt 1,47 tỷ USD, cao gần gấp hai lần so dịp tết Nguyên đán năm trước.



Ảnh minh họa

trường nhẹ do nhu cầu đã khá ổn định.

Hưởng lợi thế từ việc cấu trúc dùng thế giới đang tăng trở lại, tin vui là nhiều doanh nghiệp ngành dệt may đã có đơn hàng đến hết quý III. Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) Lê Tiến Trường chia sẻ, thế giới dự báo ngành dệt may sẽ cải thiện khoảng 2,7% (tăng thêm khoảng 20 tỷ USD).

Trên cơ sở này, ngành dệt may Việt Nam đưa ra mục tiêu xuất khẩu năm 2022 đạt khoảng 43 tỷ USD (năm 2021 đạt 39 tỷ USD). Riêng Vinatex đặt mục tiêu tăng trưởng chung hơn 8%, trong đó tập trung vào tỷ lệ giá trị gia tăng và tỷ suất lợi nhuận trên vốn đạt từ 20 - 25%.

Tương tự, ngành da giày cũng hứa hẹn có nhiều cơ hội về xuất khẩu. Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Da giày - Túi xách Việt Nam (Lefaso) Phan Thị Thanh Xuân thông tin, dự kiến năm 2022, tăng trưởng hai con số; xuất khẩu sang Trung Quốc sẽ phục hồi sau khi giảm mạnh trong năm 2021; riêng sang Hàn Quốc và Nhật Bản dự kiến chỉ tăng

cà phê, điều, cao su, rau quả, tiêu, gạo và chè cũng có tiềm năng tăng trưởng tốt trong năm 2022, mang lại đóng góp lớn vào tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong đó, riêng cà phê sẽ tiếp tục tận dụng tốt lợi thế về thuế suất 0% theo Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) để gia tăng thị phần trong tổng nhu cầu 10 tỷ USD mỗi năm hiện nay của EU.

Cơ hội đan xen thách thức

Nhằm góp phần đạt tốc độ tăng trưởng GDP của cả nước năm 2022 ở mức từ 6 - 6,5%, ngành công thương đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng từ 6 - 8% và cán cân thương mại duy trì trạng thái thặng dư.

Theo đánh giá của các chuyên gia, thị trường xuất khẩu dự báo tiếp tục phục hồi khi các nước dần kiểm soát được dịch Covid-19, nhiều nước đã và đang triển khai các gói kích thích kinh tế, kích cầu tiêu dùng, qua đó gia tăng nhu cầu hàng nhập khẩu.

Xuất khẩu sang các thị trường đối tác trong các hiệp

định thương mại tự do (FTA), nhất là các FTA thế hệ mới cũng sẽ tiếp tục được tăng cường khi doanh nghiệp trong nước dần thích nghi với các cam kết của hiệp định, cùng thuế nhập khẩu ưu đãi sẽ tiếp tục được xóa bỏ hoặc cắt giảm.

Cách thức tiếp cận trong phòng, chống dịch của Việt Nam đã có sự thay đổi cơ bản, doanh nghiệp cũng thích ứng tốt với dịch bệnh. Vì vậy, chúng ta đang có cơ hội lớn để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu đã đề ra và thậm chí còn cao hơn. Tuy nhiên, dù xuất khẩu đã khởi sắc ngay từ đầu năm, nhưng không vì thế mà chủ quan, bởi thực tế hoạt động xuất khẩu vẫn đang phải đối mặt với nhiều thách thức.

Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, còn những yếu tố thiếu bền vững như quy mô xuất khẩu tăng cao nhưng giá trị gia tăng còn thấp; nhiều ngành hàng còn xuất khẩu sản phẩm thô, sơ chế và phải nhập khẩu thành phẩm đã qua chế biến; tỷ trọng của khối doanh nghiệp "nội" trong tổng xuất khẩu còn thấp;...

Bên cạnh đó, dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, kéo dài và phát sinh các biến thể mới; tăng trưởng kinh tế thế giới chưa vững chắc, tiềm ẩn nhiều rủi ro; chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch ngày càng rõ nét, nhiều nước tập trung phát triển sản xuất, thương mại nội địa; xung đột thương mại vẫn là nguy cơ trên toàn cầu;... là các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu.

Do đó, Cục Xuất nhập khẩu cần tiếp tục tham mưu các cơ chế, chính sách xuất, nhập khẩu phù hợp diễn biến tình hình trong và ngoài nước, không chỉ theo hướng thúc đẩy xuất khẩu mà cần gắn xuất, nhập khẩu với phát triển kinh tế chung của cả nước, tập trung phát triển xuất, nhập khẩu bền vững.

Bên cạnh đó, tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp tận dụng cơ hội từ các cam kết quốc tế; thông tin cho doanh nghiệp về những cơ hội thị trường, phương hướng chung là hỗ trợ cho doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh, phát huy lợi thế so sánh, đủ sức hội nhập với khu vực và thế giới.

Các đơn vị cần theo dõi để sản xuất theo tín hiệu của thị trường, sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn, quy định để xuất khẩu vào các thị trường lớn, thị trường đối tác trong các hiệp định thương mại tự do.

Cùng với việc tiếp tục mở rộng và đa dạng hóa thị trường, mặt hàng xuất khẩu, Bộ Công Thương cũng sẽ chú trọng đổi mới hoạt động xúc tiến thương mại, đẩy mạnh phân phối hàng hóa qua nền tảng số, thương mại điện tử, chú trọng xây dựng, phát triển thương hiệu hàng Việt Nam.

Với doanh nghiệp, để tận dụng tốt cơ hội, lợi thế trong xuất khẩu, Cục Xuất nhập khẩu đã khuyến cáo các doanh nghiệp tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo sản phẩm chất lượng cao để đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường thế giới; đổi mới quản trị, cơ cấu lại chuỗi cung ứng, ổn định nguyên vật liệu đầu vào, ứng dụng khoa học - công nghệ nhằm đáp ứng yêu cầu cao của các thị trường đối tác.

(theo nhandan.vn)

Ngày hội biên phòng toàn dân



Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh tặng quà hộ nghèo, hộ cận nghèo xã Thái Thượng (Thái Thụy).

Xã Thái Thượng vừa tổ chức ngày hội biên phòng toàn dân năm 2022. Đây là đơn vị được chọn làm điểm của huyện Thái Thụy.

Qua 1 năm thực hiện ngày hội biên phòng toàn dân, cán bộ, đảng viên và mỗi người dân xã Thái Thượng đã nâng cao ý thức trách nhiệm trong tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển, góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh gắn với thế trận an ninh nhân dân và nền quốc phòng toàn dân vững chắc. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt, cơ sở hạ tầng, giao thông nông thôn được đầu tư và phát triển. Năm 2021, Bộ đội Biên phòng và địa phương đã phối hợp tuần tra trên bộ 58 lượt kiểm tra, kiểm soát 310 lượt phương tiện với 1.230 lượt lao động. Đồn Biên phòng Trà Lý đã tham mưu địa phương xây dựng, củng cố, kiện toàn 9 tổ tự quản về an ninh trật tự với 112 thành viên, 1 tổ tàu thuyền tự quản đoàn kết, hỗ trợ nhau và tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo với 88 phương tiện, 264 thuyền viên, 1 bến bãi tự quản với 35 thành viên, duy trì mô hình "Xứ, họ đạo không có ma túy và tệ nạn xã hội"...

Nhân kỷ niệm 33 năm ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2022) và 63 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2022), MTTQ tỉnh và các đơn vị, địa phương đã trao tặng 20 suất quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và tuyến đường, khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong thực hiện phong trào thi đua "Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới" và các hoạt động công tác biên phòng.

MINH HƯNG

Ra quân tháng thanh niên năm 2022

Tại xã Nam Hồng (Tiền Hải), Tỉnh đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh vừa tổ chức ra quân tháng thanh niên năm 2022, phát động thi đua chào mừng đại hội đoàn thanh niên các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Hưởng ứng tháng thanh niên, thi đua chào mừng đại hội đoàn các cấp, bên cạnh việc tập trung tuyên truyền, giáo dục về truyền thống về vang của tuổi trẻ Việt Nam và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các cấp bộ đoàn, hội sẽ tập trung tổ chức các hoạt động phát huy tinh thần tình nguyện của thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; tham gia xây dựng đô thị văn minh, vì cuộc sống công đồng, đặc biệt là tham gia phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, đẩy mạnh triển khai cuộc vận động mỗi thanh niên một ý tưởng, sáng kiến, các hoạt động đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, hội nhập quốc tế, chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi. Các hoạt động, chương trình được tổ chức phù hợp, hiệu quả, an toàn, tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Tại chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh, Hội Chữ thập đỏ huyện Tiền Hải tặng 20 suất quà cho các em học sinh nghèo vượt khó của xã Nam Hồng với tổng trị giá 10 triệu đồng; phối hợp với Công ty Bất động sản K&T, thương hiệu sơn MyKolor hỗ trợ nguyên vật liệu xây dựng 3 ngôi nhà tình nghĩa tại các địa phương; phối hợp với Trung tâm ngoại ngữ Headway tặng 24 suất học bổng cho học sinh tại 8 huyện, thành phố tổng trị giá 155 triệu đồng. Nhân dịp này, Tỉnh đoàn trao tặng mũ tai bèo, áo xanh thanh niên, loa cầm tay cho đội thanh niên tuyên truyền lưu động phòng, chống dịch Covid-19 của huyện Tiền Hải.

KUÂN PHƯƠNG

HUYỆN ĐOÀN ĐỒNG HƯNG Hưởng ứng tết trồng cây

Trong chuỗi các hoạt động thi đua chào mừng đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027, Huyện đoàn Đồng Hưng phối hợp với Hội Nông dân huyện vừa tổ chức trồng cây xanh hưởng ứng tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" xuân Nhâm Dần 2022 tại Đòng La.

160 cây tùng đã được lãnh đạo huyện, cán bộ, đoàn viên, hội viên Huyện đoàn, Hội Nông dân huyện và xã Đòng La trồng trong khuôn viên nghĩa trang nhân dân xã và hai bên đường nội đồng thôn Bảo Châu. Sau trồng cây, đoàn viên, thanh niên xã Đòng La đảm nhận nhiệm vụ chăm sóc để cây phát triển tốt.

Đây là hoạt động ý nghĩa và thường xuyên của tuổi trẻ Đồng Hưng với mong muốn chung tay xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao tại địa phương.

HIẾU NGHĨA

2 tháng đầu năm, toàn tỉnh xảy ra 18 vụ tai nạn giao thông

Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh, 2 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh xảy ra 18 vụ tai nạn giao thông làm 7 người chết, 15 người bị thương, so với cùng kỳ năm 2021 giảm 3 vụ, giảm 2 người chết.

Trước và sau tết, các lực lượng chức năng trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông kết hợp phòng, chống dịch Covid-19. Kết quả, đã kiểm tra, lập biên bản xử lý vi phạm hơn 760 trường hợp; tước hơn 130 giấy phép lái xe; tạm giữ 145 phương tiện; phạt tiền, nộp kho bạc nhà nước gần 3,4 tỷ đồng. Trong đó, chuyên đề nồng độ cồn đã xử lý 93 trường hợp, tước 83 giấy phép lái xe, xử phạt trên 840 triệu đồng.

Cũng trong 2 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh có trên 6.400 phương tiện được đăng ký mới, trong đó có 749 xe ô tô, 5.298 xe mô tô và 375 xe máy điện.

NGUYỄN THỜI

PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
 Tư pháp Thái Bình - Báo Thái Bình phối hợp thực hiện

Hướng dẫn tái cơ cấu doanh nghiệp không đủ điều kiện cổ phần hóa

(chinhphu.vn) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 05/2022/TT-BTC hướng dẫn tái cơ cấu doanh nghiệp không đủ điều kiện cổ phần hóa và chuyển nhượng lô cổ phần kèm nợ phải thu của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có chức năng mua, bán, xử lý nợ, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/4/2022.

Theo Thông tư số 05, việc tái cơ cấu doanh nghiệp phải bảo đảm nguyên tắc: phương án tái cơ cấu được thực hiện trên nguyên tắc đồng thuận giữa cơ quan đại diện chủ sở hữu doanh nghiệp tái cơ cấu với Công ty TNHH Một thành viên mua bán nợ Việt Nam (Công ty Mua bán nợ Việt Nam) hoặc các chủ nợ tham gia tái cơ cấu (lập biên bản thỏa thuận giữa các bên). Công ty Mua bán nợ Việt Nam được quyền chủ động đàm phán mua nợ với các chủ nợ và để xuất phương án tái cơ cấu doanh nghiệp phù hợp với quy định của pháp luật.

Quy trình tái cơ cấu doanh nghiệp để chuyển thành công ty cổ phần quy định cụ thể tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư này, bao gồm các bước cơ bản sau:

1. Xây dựng phương án tái cơ cấu: Thành lập ban chỉ đạo cổ phần hóa/tái cơ cấu và tổ giúp việc; chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu; phê duyệt dự toán chi phí cổ phần hóa, quyết định lựa chọn tư vấn cổ phần hóa; tổ chức kiểm kê, xử lý những vấn đề về tài chính và tổ chức xác định giá trị doanh nghiệp theo quy định; quyết định và công bố giá trị doanh nghiệp; quyết



Ảnh minh họa

định việc để nghị Công ty Mua bán nợ Việt Nam và các chủ nợ khác tham gia tái cơ cấu; hoàn tất phương án tái cơ cấu trình cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt.

2. Tổ chức thực hiện phương án tái cơ cấu.

3. Hoàn tất việc chuyển doanh nghiệp thành công ty cổ

phần: Tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất và đăng ký doanh nghiệp; tổ chức quyết toán, bàn giao giữa doanh nghiệp tái cơ cấu và công ty cổ phần. Xử lý số cổ phần không bán hết.

Về xử lý tài chính doanh nghiệp tái cơ cấu, Thông tư quy định, việc xử lý tài chính

đối với doanh nghiệp tái cơ cấu phải gắn với phương án tái cơ cấu đã được cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt. Việc giám trừ nghĩa vụ trả nợ phải gắn liền với việc Công ty Mua bán nợ Việt Nam chuyển nợ, tài sản thành vốn góp tài doanh nghiệp và không làm thay đổi trách nhiệm của tổ